

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	นำทรัพย์สินราชการไปใช้โดยมิชอบหรือไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์ อุปกรณ์สำนักงาน ส่วนกลาง	๑.เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนที่รับผิดชอบหรือเก็บรักษาทรัพย์สินราชการนำทรัพย์สินราชการที่อยู่ในความครอบครองของตนไปใช้โดยมิชอบหรือไม่ได้อনุญาต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ๒.ขาดจิตสำนึกไม่การรักษาและหาหนทางทรัพย์สินราชการ	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	✓						๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานพร้อมทั้งร่วมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการใช้ดูแลรักษาทรัพย์สินราชการ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
												๒. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	การเรียกรับผลประโยชน์	เจ้าหน้าที่เรียก รับ ผลประโยชน์ ในระหว่าง ปฏิบัติหน้าที่	๑.เจ้าหน้าที่ เรียกรับ ผลประโยชน์ ในระหว่าง การปฏิบัติ หน้าที่ ราชการ เช่น การตรวจรับ งานการ ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบ พิจารณา พิจารณา ใบอนุญาต ต่างๆ	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	ประกาศ คณะ กรรมการ ป้องกันและ ปราบปราม การทุจริต แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ อันใดโดย ขาดคุณ ธรรมจรรยา ธรรมของ เจ้า พนักงาน ของรัฐ	✓						๑.ควบคุมและส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการ ตามกฎหมายระเบียบอย่าง เคร่งครัดและให้ความ เป็นกลางมีหัวหน้า ควบคุมการทำงาน ตามลำดับชั้น	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ เรียกรับ ผลประโยชน์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงคม
ผู้รายงาน นางอนามิกา หลาบมาลา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ